

## **Phụ lục 2**

### **32 KIẾN NGHỊ ĐÃ GIẢI QUYẾT**

*(Kèm theo Nghị quyết số 35/NQ-HĐND ngày 13/7/2023 của HĐND tỉnh)*

#### **A. LĨNH VỰC SẢN XUẤT, TÀI NGUYÊN - MÔI TRƯỜNG: 07 NỘI DUNG**

##### **I. Sở Tài nguyên và Môi trường: 03 nội dung**

**1. Các trại heo thuộc huyện Hàm Tân nằm ở thượng nguồn, vào mùa mưa nước chảy xuống cầu Suối Đó, xã Tân Phước gây mùi hôi thối, nhất là vào mùa mưa, ảnh hưởng rất lớn đến đời sống sinh hoạt của bà con. Cử tri đề nghị UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường tăng cường kiểm tra, xử lý (cử tri xã Tân Phước, thị xã La Gi).**

Thượng nguồn Suối Đó có 03 dự án trang trại chăn nuôi quy mô lớn (02 dự án chăn nuôi heo thuộc thẩm quyền phê duyệt báo cáo ĐTM của UBND tỉnh gồm: Trang trại chăn nuôi heo Bình Dương, Trang trại chăn nuôi heo Huỳnh Gia Phú và 01 dự án chăn nuôi heo thuộc thẩm quyền xác nhận Bản cam kết bảo vệ môi trường của UBND huyện Hàm Tân: Trang trại chăn nuôi heo Phạm Thiện) và các hộ chăn nuôi quy mô nhỏ lẻ nằm xen kẽ trong khu dân cư nằm ở thượng nguồn Suối Đó. Trong số 03 trang trại chăn nuôi quy mô lớn có 02 trang trại nằm trên địa bàn quản lý của UBND huyện Hàm Tân (trang trại chăn nuôi heo Bình Dương và Trang trại chăn nuôi heo Phạm Thiện) và 01 Trang trại Huỳnh Gia Phúc nằm trên địa bàn quản lý thị xã La Gi.

Vấn đề này, thời gian qua Sở Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với các ngành có liên quan, kiểm tra, xử lý và giải quyết xong. Trong tháng 9-10/2022, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tiến hành giám sát việc thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường trong quá trình hoạt động chăn nuôi của các trang trại heo thuộc thẩm quyền quản lý của tỉnh, đồng thời lấy mẫu nước thải để đánh giá hiệu quả xử lý của các hệ thống xử lý nước thải tập trung. Kết quả giám sát như sau:

- Đối với Trang trại chăn nuôi heo Bình Dương: Trong quá trình hoạt động Chủ đầu tư trang trại có thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường theo giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường của dự án. Kết quả lấy và phân tích mẫu nước thải sau xử lý đạt cột A, QCVN 62-MT:2016/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nước thải chăn nuôi và không phát hiện việc xả nước thải chưa qua xử lý ra môi trường.

- Đối với Trang trại chăn nuôi heo Huỳnh Gia Phúc: Ngày 07/10/2022, Tổ công tác do Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã La Gi chủ trì tiến hành kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường tại Trang trại chăn nuôi heo hậu bị của Công ty trách nhiệm hữu hạn Huỳnh Gia Phúc. Qua 4 kiểm tra, phát hiện Công ty có lắp đặt nhiều đường ống nhựa (có đường kính 60 mm, 80mm) để dẫn nước thải không qua xử lý xuyên qua tường rào, dẫn ra vườn bạch đàn cách trang trại khoảng 600m-700m. Tổ công tác đã tham mưu

UBND thị xã La Gi ban hành Quyết định xử lý vi phạm hành chính số 203/QĐ-XPHC ngày 20/10/2022 đối với hành vi lắp đặt các đường ống để xả chất thải không qua xử lý ra môi trường với tổng số tiền 143.125.000 đồng. Đến nay, Công ty đã thực hiện nộp tiền phạt và đã tháo dỡ các đường ống nhựa dẫn nước thải nối từ trang trại ra vườn tràm, trám bít các lỗ thông dẫn xuyên qua tường rào. Trong tháng 6/2023, Đoàn kiểm tra được thành lập theo Quyết định số 222/QĐ-STNMT ngày 27/4/2023 về việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường đối với các cơ sở sản xuất trên địa bàn tỉnh (trong đó có Trang trại chăn nuôi heo Bình Dương, Trang trại chăn nuôi heo Huỳnh Gia Phúc). Qua kết quả kiểm tra, trong quá trình hoạt động Chủ đầu tư trang trại có thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường theo nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường và giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường của dự án..

\* Đối với các trang trại thuộc thẩm quyền của UBND huyện Hàm Tân:

- Đối với trang trại chăn nuôi heo Phạm Thiện: Trong ngày 13/9/2022, Phòng Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức kiểm tra công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường trong lĩnh vực chăn nuôi heo đối với UBND huyện Hàm Tân, đồng thời, đã kiểm tra thực tế tại các trang trại chăn nuôi heo thuộc thẩm quyền quản lý của UBND huyện Hàm Tân, trong đó có Trang trại chăn nuôi heo Phạm Thiện.

Qua kết quả kiểm tra cho thấy dự án đang hoạt động bình thường với quy mô 900 heo (theo đúng thiết kế), dự án đã đầu tư hệ thống xử lý nước thải công suất 50 m<sup>3</sup>/ngày đêm (tại thời điểm kiểm tra, hệ thống xử lý nước thải đang vận hành, nước thải sau xử lý được tái sử dụng). Qua đó, Đoàn kiểm tra đã lấy 01 mẫu nước thải sau xử lý để phân tích các thông số ô nhiễm môi trường nhằm đánh giá hiệu quả xử lý của hệ thống xử lý nước thải tập trung của dự án. Hiện nay, kết quả phân tích mẫu nước thải cho thấy các thông số ô nhiễm sau xử lý đều nằm trong giới hạn cho phép.

- Đối với các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ nằm xen kẽ trong khu dân cư:

Hiện nay, trên địa bàn huyện có 10 trang trại chăn nuôi quy mô vừa và nhỏ thuộc thẩm quyền xác nhận hồ sơ môi trường và thẩm quyền quản lý của UBND huyện. Trong đó, 05 trang trại đã được phê duyệt hồ sơ môi trường {02 trang trại (trại heo Phạm Thiên, trại heo Nguyễn Xuân Tường) đã xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung, kết quả đã phân tích nước thải đầu ra đạt quy chuẩn}, 03 trang trại còn lại có đầu tư xây dựng hệ thống Biogas, hồ xử lý sinh học}, 05 trang trại chưa có hồ sơ môi trường (01 trại tạm ngưng hoạt động từ năm 2019 đến nay), các trang trại này có số lượng nhỏ, chỉ đầu tư hệ thống xử lý Biogas và các hồ lắng sinh học. Hầu hết các trang trại chưa có hồ sơ môi trường có thời gian hoạt động từ lâu, chăn nuôi hộ gia đình phát sinh trong khu dân cư. Phân bố tại các địa bàn: Tân Thắng (02 hộ), Sơn Mỹ (01 hộ), Sông Phan (02 hộ).

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 3614/UBND-KT ngày 27/10/2022; ngày 05/12/2022, UBND huyện đã ban hành Quyết định số 2623/QĐ-UBND về việc củng cố, kiện toàn Tổ kiểm tra môi trường của

huyện và xây dựng Kế hoạch tập trung kiểm tra các cơ sở chăn nuôi heo nhỏ lẻ của hộ gia đình, cá nhân nằm trong khu dân cư (không được chấp thuận đầu tư, không có hồ sơ môi trường, chầm dứt hoạt động hoặc di dời vào vùng quy hoạch phát triển chăn nuôi tập trung, UBND huyện đã có báo cáo kết quả triển khai thực hiện ; đồng thời ban hành Kế hoạch số 08/KH-UBND ngày 05/04/2023 về đẩy mạnh công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện, trong đó có giao cho các địa phương tăng cường kiểm tra, giám sát các hoạt động chăn nuôi nông hộ, tuyên truyền vận động các hộ dân giảm đàn, dần đi đến nghỉ hẳn, chuyển đổi ngành nghề khác hoặc di dời đến vị trí có thể sản xuất, chăn nuôi cách xa khu dân cư, đảm bảo về mặt môi trường.

Trong quý I+II/2023, UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các phòng ban, địa phương tổ chức rà soát, kiểm tra một số dự án chăn nuôi heo quy mô hộ gia đình. Hiện nay, Phòng Tài nguyên và Môi trường đã tổng hợp danh sách để phân loại đối tượng, trình UBND huyện phê duyệt kế hoạch để tổ chức kiểm tra, giám sát đối với các cơ sở nêu trên, đặc biệt các trại heo hộ gia đình nằm trong và gần khu dân cư tập trung; trường hợp có phát hiện xả nước thải chưa qua xử lý ra môi trường sẽ tham mưu UBND huyện xử lý theo quy định pháp luật (dự kiến thời gian kiểm tra, giám sát vào đầu tháng 7/2023). Trên cơ sở rà soát, kiểm tra, UBND huyện sẽ chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện phối hợp với Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham mưu đề xuất UBND huyện phương án di dời đối với các trại heo nằm trong khu dân cư theo Đề án phát triển chăn nuôi của huyện đã được UBND huyện phê duyệt tại Quyết định số 2164/QĐ-UBND ngày 04/10/2017.

**2. Bệnh viện An Phước lắp đặt trạm bơm, bể xử lý nước thải và khu vực vệ sinh công cộng được xây dựng sát vách khu vực nhà dân, gây ảnh hưởng sức khỏe, sinh hoạt của các hộ dân sống lân cận. Cử tri kiến nghị tỉnh kiểm tra, xem xét vấn đề trên để đảm bảo an toàn sức khỏe người dân (cử tri phường Phú Trinh, thành phố Phan Thiết).**

Để đánh giá, kiểm tra lại việc khắc phục đối với tiếng ồn, độ rung trong quá trình vận hành đối với Hệ thống xử lý nước thải của Công ty TNHH Bệnh viện An Phước theo như phản ánh của cử tri, ngày 17/4/2023, Sở Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với các đơn vị liên quan (có mời hộ dân (nhà bà Văn Phúc Thảo) thường xuyên có kiến nghị) tổ chức kiểm tra thực tế và thực hiện đo đạc lấy mẫu.

Kết quả, Công ty đã khắc phục: Tại các nơi phát sinh ra tiếng ồn của hệ thống xử lý nước thải được đặt trong nhà kín, áp tường bởi lớp xốp PE Foam (hay còn gọi là mút tiêu âm) và thay thế toàn bộ giàn máy động cơ (máy bơm) và hệ thống cách âm tại khu vực nhà đặt máy móc của trạm xử lý nước thải; đồng thời Đoàn đã thực hiện đo độ ồn, rung tại vị trí nhà bà Văn Phúc Thảo (thực hiện đo đạc vào 2 thời điểm: ban ngày và ban đêm), theo kết quả đo đạc tiếng ồn, rung do Trung tâm phân tích và Đo đạc môi trường Phương Nam thực hiện đều nằm trong quy chuẩn cho phép (kết quả đo đạc so sánh với quy chuẩn (áp dụng đối với khu vực đặc biệt): thời điểm ban ngày: độ rung: 44dB/60dB,

tiếng ồn: 41,3dBA/55dBA, thời điểm ban đêm: độ rung: 44dB/60dB, tiếng ồn: 39,4dBA/55dBA).

Qua kiểm tra, Đoàn cũng đã ghi nhận Công ty đã cơ bản khắc phục tiếng ồn, rung và hộ dân liên quan cũng đã đồng tình với những giải pháp mà Công ty đã thực hiện. Sau khi kiểm tra, đánh giá các giải pháp thực hiện giảm thiểu đối với tiếng ồn, độ rung của Công ty và có sự thống nhất đồng tình của chính quyền địa phương, khu phố và hộ dân liên quan, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tham mưu UBND tỉnh phê duyệt cấp Giấy phép môi trường số 864/GPMT-UBND ngày 9/5/2023 cho dự án Mở rộng Bệnh viện Đa khoa An Phước của Công ty 5 TNHH Bệnh viện An Phước.

Từ khi được cấp phép đến nay, Sở Tài nguyên và Môi trường chưa nhận được phản ánh, kiến nghị nào của người dân về vấn đề gây ô nhiễm môi trường liên quan đến hoạt động của Bệnh viện An Phước.

**3. Cử tri đề nghị tỉnh tác động Công ty TNHH Đại Hồng Phát bàn giao phần mềm bản đồ quản lý đất đai do đơn vị đo đạc theo Dự án tổng thể để xã quản lý nhằm thuận tiện cho việc thực hiện các thủ tục đất đai cho bà con dân tộc thiểu số ở địa phương (cử tri xã Phan Điền, huyện Bắc Bình).**

Dự án xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai xã Phan Điền, huyện Bắc Bình do Công ty TNHH Đại Hồng Phát thi công. Tính đến nay, đã hoàn thành công tác đo đạc bản đồ và bàn giao sản phẩm cho 03 cấp (tỉnh, huyện, xã) quản lý, sử dụng.

Đối với việc cài đặt phần mềm MicroStation: Phần mềm này do Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định để xử lý các tác nghiệp trong quá trình đo đạc, biên tập và quản lý bản đồ các loại (bản đồ địa chính, bản đồ quy hoạch-kế hoạch, bản đồ chuyên đề khác). Từ năm 2021, 2022 được Trung tâm Công nghệ thông tin là đơn vị trực thuộc Sở đã tập huấn, chuyển giao công nghệ cho cán bộ tài nguyên và môi trường từ cấp huyện đến cấp xã, trong đó có cán bộ địa chính xã Phan Điền, huyện Bắc Bình. Trường hợp cán bộ địa chính xã vẫn chưa thành thạo việc cài đặt, thao tác trên phần mềm, liên hệ với Trung tâm Công nghệ thông tin để được hướng dẫn sử dụng.

## **II. Sở Nông nghiệp và PTNT: 04 nội dung**

**1. Việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/2022/NQ-HĐND, ngày 25/5/2022 của HĐND tỉnh về “quy định chế độ hỗ trợ chi phí mua, lắp đặt thiết bị giám sát hành trình tàu cá trên địa bàn tỉnh” rất chậm. Cử tri mong muốn tỉnh chỉ đạo đôn đốc các sở, ngành có liên quan khẩn trương bố trí nguồn vốn để sớm hỗ trợ chi phí cho ngư dân (cử tri phường Phú Hải, thành phố Phan Thiết).**

Thực hiện Nghị quyết số 02/2022/NQ-HĐND ngày 25/5/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định chế độ hỗ trợ chi phí mua, lắp đặt thiết bị giám sát hành trình tàu cá (VMS) trên địa bàn tỉnh. Trong năm 2022, Ủy ban nhân dân tỉnh đã phê duyệt danh sách và bố trí số tiền 3.700 triệu đồng từ nguồn sự

ngành Nông nghiệp để hỗ trợ chi phí mua, lắp đặt thiết bị giám sát hành trình tàu cá cho 370 chủ tàu cá; việc chi trả hỗ trợ đã hoàn thành trong năm 2022.

Đối với kinh phí hỗ trợ chi phí mua, lắp đặt thiết bị giám sát hành trình tàu cá trong năm 2023, Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục ban hành Quyết định số 455/QĐUBND ngày 14/3/2023 giao dự toán bổ sung năm 2023 cho Sở Nông nghiệp và PTNT số tiền 15.800 triệu đồng để thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ thiết bị giám sát hành trình cho 1.580 tàu cá. Căn cứ hồ sơ đề nghị hỗ trợ, đến ngày 12/6/2023, UBND tỉnh đã phê duyệt danh sách chi hỗ trợ chi phí mua, lắp đặt thiết bị giám sát hành trình cho chủ tàu cá với số tiền 8.460 triệu đồng, tương ứng với 846 tàu cá. Hiện nay, Sở Nông nghiệp và PTNT đang tiếp tục nhận hồ sơ hỗ trợ và thực hiện các thủ tục để chi trả cho ngư dân theo kế hoạch.

**2. Hai bên bờ cảng cá Phan Rí Cửa lượng tàu thuyền neo đậu rất nhiều, nhưng trụ neo buộc tàu thuyền còn ít, không đủ để tàu thuyền neo buộc an toàn. Cử tri tiếp tục kiến nghị tỉnh quan tâm khảo sát, xây dựng thêm trụ neo buộc tàu thuyền tại cảng cá Phan Rí Cửa để ngư dân neo buộc tàu thuyền an toàn, nhất là trong mùa mưa, bão (cử tri thị trấn Phan Rí Cửa, huyện Tuy Phong).**

Để giải quyết kiến nghị của cử tri; Trong năm 2022, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã phối hợp với UBND huyện Tuy Phong, Ban Quản lý cảng cá Phan Rí Cửa và UBND thị trấn Phan Rí Cửa tiến hành khảo sát thực tế và đã xây dựng mới 05 trụ neo tại khu vực xã Hòa Phú (cũ), 05 trụ neo tại Cảng cá Phan Rí Cửa và sửa chữa gia cố 14 trụ neo tại Cảng cá Phan Rí Cửa đáp ứng cơ bản nhu cầu buộc tàu của bà con ngư dân.

**3. Căn cứ Nghị định số 16/2022/NĐ-CP, ngày 28/01/2022 của Chính phủ và Quyết định số 1402/QĐ-UBND của UBND tỉnh không có biện pháp xử phạt trong việc vi phạm xây dựng nhà dẫn dụ nuôi chim yến. Hiện nay, nhân dân xây dựng nhà yến ngày càng tăng trong khu dân cư, ô nhiễm âm thanh và chất thải, ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân. Cử tri kiến nghị UBND tỉnh sớm có quy định để khắc phục tình trạng trên (cử tri huyện Đức Linh, Tánh Linh).**

Như cử tri phản ánh, tình hình gây nuôi chim yến tự phát ở các địa phương đang có xu hướng gia tăng, trong đó nhiều nhà yến xây dựng xen kẽ trong khu dân cư, làm phát sinh tiếng ồn, gây ảnh hưởng đến môi trường và đời sống sinh hoạt của người dân, nhằm khắc phục tình trạng nuôi chim yến tự phát, làm phát sinh tiếng ồn, gây ảnh hưởng đến môi trường và đời sống sinh hoạt của người dân trong khu dân cư. UBND huyện đã chỉ đạo UBND các xã, thị trấn trên địa bàn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân thực hiện tốt các quy định vùng nuôi chim yến và quy định đối với cơ sở nuôi chim yến; tăng cường giám sát, theo dõi chặt chẽ tình hình, tuyệt đối không để phát sinh tình trạng nhà nuôi yến mới trong khu dân cư; kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm theo quy định tại Điều 27 Nghị định số 14/2021/NĐ-CP ngày 01/3/2021

của Chính phủ. Liên quan đến nội dung này, ngày 09/5/2023, HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 04/2023/NQ-HĐND quy định vùng nuôi chim yến; khu vực không được phép chăn nuôi gia súc, gia cầm và động vật khác; chính sách hỗ trợ di dời và chấm dứt hoạt động đối với các cơ sở chăn nuôi trên địa bàn tỉnh.

**4. Cử tri tiếp tục đề nghị Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn sớm chi trả kinh phí bảo vệ rừng cho các hộ dân nhận khoán bảo vệ rừng, vì từ tháng 01 năm 2022 đến nay bà con chưa nhận được, nhằm để trang trải cuộc sống sinh hoạt hàng ngày (cử tri huyện Tuy Phong, Hàm Thuận Nam, Bắc Bình, Tánh Linh).**

Liên quan kinh phí bảo vệ rừng cho các hộ dân nhận khoán bảo vệ rừng năm 2022; Trong tháng 01/2023, các đơn vị chủ rừng đã hoàn tất việc chi trả toàn bộ tiền công nhận khoán bảo vệ rừng năm 2022 cho bà con trên địa bàn tỉnh. UBND tỉnh sẽ tiếp tục giao Sở Nông nghiệp và PTNN chỉ đạo các đơn vị chủ rừng tiến hành chi trả cho bà con theo Kế hoạch vốn được giao.

## **B. VỀ LĨNH VỰC QUY HOẠCH - XÂY DỰNG - GIAO THÔNG - TÀI CHÍNH: 20 NỘI DUNG**

### **I. Sở Giao thông vận tải: 14 nội dung**

**1. Công trình thi công đường cao tốc Bắc - Nam, đoạn qua huyện Bắc Bình đã lắp hết một số mương cấp 2, cấp 3 tại khu vực tổ 3, cánh đồng Tú Sơn, thôn Tú Sơn, có bố trí 1 cống thoát nước nhỏ, mưa nhiều nước không thoát kịp gây ngập úng diện rộng, ảnh hưởng sản xuất của bà con. Cử tri kiến nghị tỉnh làm việc với đơn vị thi công để sớm khắc phục (cử tri xã Sông Lũy, huyện Bắc Bình).**

Nhà thầu thi công đã thi công hoàn thiện 02 cống thoát nước tại vị trí khu vực tổ 3, cánh đồng Tú Sơn, thôn Tú Sơn với khẩu độ 3x3 m, đảm bảo thông thoát nước kịp thời, không còn ngập úng, ảnh hưởng sản xuất của người dân.

**2. Trên tuyến đường ĐT.720 đi qua huyện Tánh Linh, nhiều chỗ xuất hiện các hố lõm sâu, một số đoạn vạch kẻ phân cách làn đường bị mờ gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Cử tri kiến nghị Sở Giao thông vận tải sớm kiểm tra, sửa chữa tạo điều kiện cho người dân lưu thông được an toàn, thuận lợi (cử tri các xã Gia An, Gia Huỳnh, Suối Kiết, huyện Tánh Linh).**

Công trình Sửa chữa hư hỏng cục bộ nền, mặt đường, mái taluy đoạn Km3+000 - Km11+000, Km18+000 – Km44+000; sửa chữa rãnh thoát nước các đoạn Km9+540 - Km9+640, Km23+400 - Km23+750; Km26+800 - Km27+250, sửa chữa hư hỏng các cầu; bạt lè cục bộ đoạn Km1 - Km43 và sửa chữa hệ thống an toàn giao thông tuyến ĐT.720 (trong đó có sửa chữa các hố lõm sâu và sơn lại vạch kẻ phân cách làn đường bị mờ) đã được thi công hoàn thành, nghiệm thu ngày 27/12/2022.

**3. Hiện nay, cống rãnh thoát nước 2 bên dọc theo Quốc lộ 28 từ km số 3, thôn 3 đến km số 5, thôn Thuận Điền, xã Hàm Liêm các nắp cống hư**

**hỏng hoặc bị mất dễ gây ra tai nạn giao thông. Cử tri kiến nghị tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng sớm khắc phục để đảm bảo an toàn giao thông (cử tri xã Hàm Liêm, huyện Hàm Thuận Bắc).**

Tiếp thu kiến nghị cử tri, Sở Giao thông vận tải đã có Công văn số 2260/SGTVT-HTGT ngày 29/9/2022 kiến nghị Khu Quản lý Đường bộ IV (trước đây là Cục Quản lý Đường bộ IV) xem xét, tổ chức kiểm tra nội dung kiến nghị cử tri.

Thực hiện chỉ đạo của Khu Quản lý Đường bộ IV, ngày 01/11/2022, Văn phòng Quản lý đường bộ IV.1 đã phối hợp với Ban An toàn giao thông tỉnh, Sở Giao thông vận tải, UBND huyện Hàm Thuận Bắc và Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng 886 – Thành Nam kiểm tra hiện trường. Qua khảo sát, có một số tấm đan bị hư hỏng trên rãnh dọc hiện hữu đoạn từ Km3 - Km5. Để giải quyết tình trạng trên, các bên thống nhất kiến nghị: Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng 886 – Thành Nam thay thế các tấm đan bị hư hỏng của hệ thống rãnh dọc trên. Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng 886 – Thành Nam đã thay thế các tấm đan hư hỏng, hoàn thành ngày 15/11/2022.

**4. Tuyến đường nhựa từ Km 14 (QL1A) đi thôn Ba Bàu và đi đến xã Mỹ Thạnh hư hỏng, xuống cấp trầm trọng không đảm bảo an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông. Cử tri kiến nghị ngành chức năng khảo sát có kế hoạch đầu tư nâng cấp, sửa chữa (cử tri xã Hàm Thạnh, huyện Hàm Thuận Nam).**

Tuyến đường nhựa từ Km14 (Quốc lộ 1) đi thôn Ba Bàu và đi đến xã Mỹ Thạnh là tuyến đường Quốc lộ 1 - Mỹ Thạnh. Hiện nay, đoạn từ Km0+00 đến Km3+160 đã bàn giao cho đơn vị thi công Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Vĩnh Hảo - Phan Thiết thuộc Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía đông giai đoạn 2017 - 2020 để triển khai thi công. Đoạn từ Km3+160 đến Km30+00 (cuối tuyến), mặt đường bê tông nhựa và láng nhựa, rộng từ (4,0 - 4,5)m, hiện trạng trên tuyến đã xuất hiện các hư hỏng “ổ gà”, trời lún. Tuy nhiên, do nguồn ngân sách địa phương còn khó khăn nên chưa thể đầu tư nâng cấp, cải tạo tuyến đường trên. Để đảm bảo an toàn giao thông, UBND tỉnh phân khai kế hoạch vốn năm 2022 sửa chữa các vị trí hư hỏng cục bộ với kinh phí khoảng 3,9 tỷ đồng. Công trình bắt đầu triển khai thi công ngày 03/6/2022 và đến nay công trình đã hoàn thành.

**5. Cử tri kiến nghị nhiều lần đề nghị tỉnh thi công hệ thống công thoát nước dọc hai bên đường dọc Quốc lộ 1 đi qua địa bàn thôn Dân Phú, xã Hàm Kiệm, vì hiện nay khi mưa nước tràn trên Quốc lộ 1 gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông và gây ngập úng cho các hộ dân sống 02 bên Quốc lộ 1 (cử tri xã Hàm Kiệm, huyện Hàm Thuận Nam).**

Tiếp thu kiến nghị cử tri, Sở Giao thông vận tải đã có Công văn số 2260/SGTVT-HTGT ngày 29/9/2022 kiến nghị Khu Quản lý Đường bộ IV (trước đây là Cục Quản lý Đường bộ IV) xem xét, tổ chức kiểm tra nội dung kiến nghị.

Thực hiện chỉ đạo của Khu Quản lý Đường bộ IV, ngày 13/12/2022, Văn phòng Quản lý đường bộ IV.1 đã phối hợp với Ban An toàn giao thông tỉnh, Sở Giao thông vận tải, Phòng Cảnh sát giao thông - Công an Bình Thuận, UBND huyện Hàm Thuận Nam và Công ty TNHH Xây dựng Phan Đình kiểm tra hiện trường, giải quyết các ý kiến của cử tri.

Qua khảo sát, Văn phòng Quản lý đường bộ IV.1 đã có Công văn số 13/VP.QLĐBIV.1-VP ngày 09/01/2023 thông tin cho UBND huyện Hàm Thuận Nam kết quả kiểm tra, xử lý kiến nghị cử tri như sau: Theo kiến nghị cử tri, Ban Quản lý dự án 5 (đại diện chủ đầu tư) đã triển khai đầu tư xây dựng đoạn rãnh thoát nước dọc từ Km1713+530 – Km1714+050 (trái tuyến) Quốc lộ 1 qua địa bàn thôn Dân Phú, xã Hàm Kiệm, huyện Hàm Thuận Nam. Tại thời điểm kiểm tra, công trình đã thi công hoàn thành.

**6. Năm 2021, tuyến đường ĐT.717 qua địa phận các xã Bắc Sông được Nhà nước quan tâm đầu tư nhựa hóa. Tuy nhiên, việc lắp đặt xây dựng hệ thống mương tiêu thoát nước 2 bên đường không đồng bộ dẫn đến không tiêu thoát nước được gây ngập cục bộ nhà ở của người dân. Cử tri tiếp tục kiến nghị UBND tỉnh xem xét khắc phục đảm bảo cho tuyến đường sử dụng lâu dài (cử tri các xã Bắc Sông, huyện Tánh Linh).**

Tuyến đường ĐT.717 (đoạn từ xã Đồng Kho đi Tà Pú) có chiều dài khoảng 19,9 km, mặt đường lát nhựa rộng 6m, nền đường xuống cấp trầm trọng, nhiều vị trí sụt lún, “ô voi, ổ gà” làm đọng nước mặt đường, các phương tiện lưu thông trên tuyến rất khó khăn, thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông. Trước thực trạng nêu trên, để đảm bảo an toàn giao thông, đáp ứng nhu cầu lưu thông trên tuyến đảm bảo thông suốt, an toàn, trên cơ sở tham mưu của Sở Giao thông vận tải, UBND tỉnh đã có văn bản đề nghị Trung ương bố trí vốn đầu tư nâng cấp, mở rộng đoạn tuyến trên. Tuy nhiên, do nguồn kinh phí hỗ trợ từ Trung ương còn khó khăn, hạn chế nên trước mắt chỉ đầu tư nâng cấp, cải tạo mặt đường, bổ sung xây mới một số đoạn rãnh thoát nước cần thiết, tận dụng lại một số đoạn rãnh hiện hữu. Trên cơ sở đó, Sở Giao thông vận tải đã triển khai các thủ tục đầu tư theo quy định và trình UBND tỉnh phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Đường đến trung tâm các xã Đồng Kho, Huy Khiêm, Bắc Ruộng, Măng Tót, Đức Tân, Nghị Đức, Đức Phú, huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận (ĐT.717) tại Quyết định số 2737/QĐ-UBND ngày 20/9/2016.

Theo hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được duyệt, hệ thống rãnh dọc hai bên tuyến thiết kế cơ bản đầy đủ, đảm bảo thoát nước. Đồng thời, trong quá trình thi công, trên cơ sở kiến nghị của cử tri và hiện trường thi công, thiết kế hệ thống thoát nước hai bên đường được điều chỉnh, bổ sung khoảng 1.899,34m rãnh thoát nước, nạo vét bùn đất trong rãnh hiện hữu. Đến nay, Ban QLDA giao thông (Chủ đầu tư) đã triển khai thi công cơ bản hoàn thành công trình.

**7. Tại ngã ba Bà Sa giao nhau giữa thôn 8 xã Mê Pu, huyện Đức Linh với xã Đức Phú, thuộc huyện Tánh Linh lưu lượng xe lưu thông lớn dễ xảy ra tai nạn. Cử tri kiến nghị Sở Giao thông vận tải xem xét xử lý nút giao**



**thông này tạo điều kiện cho Nhân dân đi lại thuận lợi (cử tri xã Mê Pu, huyện Đức Linh).**

Ngã ba Bà Sa (ngã ba B'Lao) là nút giao dạng đảo tam giác kết nối tuyến ĐT.766 (tại Km51+100) và tuyến ĐT.717 (tại Km19+900), bề rộng mặt đường xe chạy trong phạm vi đảo rộng 7m. Thời gian qua, do các phương tiện không nhường đường, giảm tốc độ khi vào đảo nên có xảy ra va chạm tại vị trí nút giao. Để tăng cường đảm bảo an toàn giao thông tại khu vực nút giao, quá trình triển khai thi công dự án Đường đến Trung tâm các xã Đồng Kho, Huy Khiêm, Bắc Ruộng, Măng Tố, Đức Tân, Nghị Đức, Đức Phú, huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận (ĐT.717), Sở Giao thông vận tải đã chỉ đạo Ban Quản lý dự án giao thông, đơn vị tư vấn nghiên cứu đề xuất phương án cải tạo nút giao. Căn cứ ý kiến của Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh về phạm vi giải phóng mặt bằng cải tạo nút giao, đơn vị tư vấn đã lập hồ sơ điều chỉnh, bổ sung thiết kế bản vẽ thi công trình Sở Giao thông vận tải thẩm định, phê duyệt tại Quyết định số 514/QĐ-SGTVT ngày 13/9/2021. Theo đó, điều chỉnh mở rộng phần mặt đường xe chạy rộng 9m về phía đảo hiện hữu; đồng thời, sơn trắng đờ xung quanh đảo, sơn tim đường, sơn cảnh báo phạm vi đảo trên mặt đường và sơn gờ giảm tốc trên các làn đường vào đảo. Hiện nay, nhà thầu đã thi công hoàn thành cải tạo nút giao tại khu vực nêu trên.

**8. Cử tri đề nghị UBND tỉnh cho cử tri biết việc thực hiện mở rộng nâng cấp Tuyến đường SaRa - Tầm Hưng đến nay đã tổ chức nghiệm thu chưa? Khi nào đưa vào sử dụng? (cử tri xã Hàm Đức, huyện Hàm Thuận Bắc).**

Công trình Nâng cấp, cải tạo đường Sa Ra - Tầm Hưng, huyện Hàm Thuận Bắc do Sở Giao thông vận tải làm Chủ đầu tư, được Sở Kế hoạch và Đầu tư phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu tại Quyết định số 480/QĐ-SKHĐT ngày 07/11/2017. Trong đó, Gói thầu số 4: Xây lắp toàn bộ công trình do Liên danh Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Thanh Niên và Công ty TNHH Xây dựng Doãn Ly trúng thầu thi công với thời gian thi công là 540 ngày kể từ ngày 18/12/2017 theo Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu số 4338/QĐ-SGTVT ngày 18/12/2017 của Sở Giao thông vận tải.

Theo đó, công trình dự kiến thi công hoàn thành vào ngày 18/6/2019. Tuy nhiên, quá trình triển khai thi công do vướng mặt bằng thi công và phải xử lý điều chỉnh, bổ sung một số hạng mục công trình nên Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét, chấp thuận gia hạn thời gian hoàn thành công trình đến ngày 30/9/2021 tại Công văn số 4057/SKHĐT-TĐ ngày 01/9/2020 và Công văn số 3935/SKHĐT-TĐ ngày 21/7/2021. Đến nay công trình đã hoàn thành.

**9. Cử tri kiến nghị Sở Giao thông vận tải quan tâm thực hiện: Thay mới một số nắp cống hệ thống mương thoát nước 2 bên đường dọc Quốc lộ 1A đi qua địa bàn xã Hàm Mỹ hiện nay hư hỏng nặng.**

Về kiến nghị thay mới một số nắp cống hệ thống mương thoát nước 2 bên đường dọc Quốc lộ 1A đi qua địa bàn xã Hàm Mỹ hiện nay hư hỏng nặng:

Thời gian qua, tình trạng phương tiện giao thông có tải trọng lớn đậu, đỗ trên nắp đan rãnh thoát nước đường giao thông gây hư hỏng, bề nắp đan diễn ra phổ biến khiến các ngành chức năng phải sửa chữa thường xuyên. Do đó, UBND tỉnh giao UBND huyện Hàm Thuận Nam có giải pháp tuyên truyền, tránh trường hợp đậu, đỗ sai quy định, gây hư hỏng kết cấu hạ tầng giao thông.

Về vấn đề này, Sở Giao thông vận tải đã có Công văn số 1569/SGTVT-HTGT ngày 15/3/2022 đề nghị Cục Quản lý Đường bộ IV (nay là Khu Quản lý Đường bộ IV) xem xét, tổ chức kiểm tra giải quyết kiến nghị cử tri.

Thực hiện chỉ đạo của Cục Quản lý Đường bộ IV (nay là Khu Quản lý Đường bộ IV), Chi cục Quản lý đường bộ IV.1 phối hợp với Ban An toàn giao thông tỉnh, Sở Giao thông vận tải, UBND huyện Hàm Thuận Nam và Công ty TNHH Xây dựng Phan Đình kiểm tra hiện trường giải quyết ý kiến của cử tri. Trên cơ sở báo cáo của Chi cục Quản lý đường bộ IV.1, Cục Quản lý đường bộ IV đã có Công văn số 1733/CQLĐBIV-QLBTĐB ngày 22/7/2022 thông tin kết quả kiểm tra, xử lý kiến nghị cử tri, cụ thể như sau: Khu vực phạm vi nút giao Km1711+010, Quốc lộ 1 (đường nhánh vào thôn Phú Hưng đầu nối vào Quốc lộ 1 phía bên phải tuyến) đã bố trí hệ thống thoát nước dọc, kết cấu rãnh chữ U bê tông cốt thép có đáy tấm đan. Do thuộc phạm vi nút giao, các phương tiện có tải trọng lớn đi vào cơ sở chế biến thanh long, dẫn đến một số tấm đan hư hỏng, đơn vị duy tu thường xuyên thay thế, sửa chữa. Tại thời điểm kiểm tra Đoàn ghi nhận có 01 tấm đan hư hỏng. Hiện nay, đã thay thế tấm đan mới, đồng thời thường xuyên kiểm tra sửa chữa ngay khi phát sinh hư hỏng và Sở Giao thông vận tải đã có Công văn số 1770/SGTVT-HTGT ngày 02/8/2022 thông báo đến UBND huyện Hàm Thuận Nam để trả lời cho cử tri được biết.

**10. Mương thoát nước Quốc lộ 55 thuộc phường Tân An được UBND tỉnh đầu tư xây dựng đã giải quyết được tình trạng thoát nước tại khu vực này, tuy nhiên vào mùa mưa do lưu lượng nước lớn (từ đường Lý Thường Kiệt, đường Bùi Thị Xuân, đường Thống Nhất) và tiết diện mương thoát nước nhỏ nên nước chảy tràn qua mương, đường vào nhà người dân, gây ngập úng đoạn Km 81+Km 82, phường Tân An. Cử tri kiến nghị UBND tỉnh xem xét, giải quyết (cử tri phường Tân An, thị xã La Gi).**

Ban Quản lý bảo trì đường bộ Bình Thuận (thuộc Sở Giao thông vận tải) đã chỉ đạo đơn vị bảo trì đường bộ thường xuyên nạo vét, khơi thông hệ thống cống, rãnh thoát nước trên tuyến Quốc lộ 55 qua khu vực trên, đặc biệt tập trung trong khoảng thời gian mùa mưa hàng năm để tăng cường khả năng thoát nước tại khu vực. Đồng thời, đề nghị UBND thị xã La Gi chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc liên quan có giải pháp thu gom, thoát nước từ các tuyến đường nhánh về các dòng chảy tự nhiên ở khu vực để giảm bớt lượng nước đổ dồn ra tuyến Quốc lộ 55; ngăn chặn các trường hợp san lấp, xây dựng trái phép ảnh hưởng đến khả năng thoát nước tại khu vực; vận động các hộ dân tại khu vực tháo dỡ các công trình gây lấp rãnh, cản trở hệ thống thoát nước tuyến Quốc lộ 55.

**11. Cử tri kiến nghị Sở Giao thông vận tải thực hiện một số tuyến đường trên Quốc lộ 55: lắp đặt kính lồi tại Km188 (khu vực dốc Bằng Lăng) che khuất tầm nhìn, cản trở việc lưu thông (cử tri xã Đa Mi, huyện Hàm Thuận Bắc).**

Về việc kiến nghị lắp đặt kính lồi tại Km188 (khu vực dốc Bằng Lăng): Qua kiểm tra hiện trạng khu vực tại Km188 (khu vực dốc Bằng Lăng) là đường cong ngoặt trái và đang lên dốc có tầm nhìn hạn chế do khuất sườn núi. Để tăng cường an toàn giao thông, Sở Giao thông vận tải đã tổ chức lắp đặt gương cầu lồi tại vị trí nêu trên nhằm tăng cường tầm nhìn xe chạy.

**12. Cử tri kiến nghị Sở Giao thông vận tải khảo sát, lắp đặt biển báo quy định tốc độ (chỉ cho phép đến 60 km/giờ) trên tuyến đường ĐT.717 từ xã Đồng Kho đi xã Đức Phú để đảm bảo an toàn giao thông, nhất là vào giờ cao điểm (cử tri các xã huyện Tánh Linh).**

Tiếp thu kiến nghị cử tri, Sở Giao thông vận tải đã phối hợp với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Bình Thuận, UBND huyện Tánh Linh và Phòng Cảnh sát giao thông huyện Tánh Linh tổ chức lắp đặt các biển báo khu đông dân cư (R.420) tại các đoạn Km0+000 – Km0+800; Km3+380 – Km5+550; Km6+195 – Km12+230; Km15+700 – Km19+200 trên tuyến ĐT.717.

**13. Cử tri kiến nghị Sở Giao thông vận tải quan tâm thực hiện một số tuyến đường như sửa chữa tuyến đường Quốc lộ 55 từ xã Sơn Mỹ đến xã Tân Thắng, xây dựng hệ thống mương thoát nước hai bên Quốc lộ 1A đoạn qua thị trấn Tân Minh (cử tri huyện Hàm Tân).**

\* Sửa chữa tuyến đường Quốc lộ 55 từ xã Sơn Mỹ đến xã Tân Thắng (cử tri huyện Hàm Tân): Dự án Sửa chữa hư hỏng nền, mặt đường các đoạn: Km52+680 - Km53+054; Km53+279 - Km53+900; Km54+400 - Km55+150; Km62+000 - Km62+500; Km69+077 - Km70+500 và dự án Sửa chữa hư hỏng nền, mặt đường các đoạn: Km71+100 - Km72+252; Km74+950 - Km75+300; Km90+100 - Km91+000 và sửa chữa, gia cố lè các đoạn Km74+050 - Km74+250; Km74+550 - Km74+750 đã được Cục Đường bộ Việt Nam giao vốn và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu tại các Quyết định: Số 505/QĐCĐBVN ngày 19/01/2023 và số 507/QĐ-CĐBVN ngày 19/01/2023. Đến nay, công trình đã được thi công hoàn thành.

\* Xây dựng hệ thống mương thoát nước hai bên Quốc lộ 1 đoạn qua thị trấn Tân Minh: Tiếp thu kiến nghị cử tri, Chi nhánh BOT 319 Sông Phan đã thi công hoàn thành đoạn rãnh thoát nước nêu trên (Km1762 – Km1764).

**14. Tuyến đường Xuân Thủy hiện không có lề đường, có đoạn lề đường nhỏ hẹp nhưng có các khu du lịch và dân cư sống đông đúc, khách du lịch thường xuyên đi bộ tham quan. Cử tri đề nghị tỉnh xem xét, điều chỉnh giảm tốc độ giao thông đoạn từ Khu du lịch Biển Cát cho đến hết đoạn khu vực có dân cư thuộc khu phố Suối Nước sinh sống (tốc độ giao**

**thông tuyến đường này là 80km/h rất nguy hiểm) (cử tri phường Mũi Né, thành phố Phan Thiết).**

Qua khảo sát, tuyến đường Xuân Thủy (ĐT.716), đoạn từ Khu du lịch Biển Cát cho đến hết đoạn khu vực dân cư thuộc khu phố Suối Nước. Hiện nay, đoạn tuyến trên đã được lắp đặt biển báo Khu đông dân cư (Biển R.420) tại Km25+550 và tại Km30+500 để hạn chế tốc độ của các phương tiện khi tham gia giao thông. Theo đó, các phương tiện khi tham gia giao thông qua đoạn đường trên chỉ được chạy tốc độ tối đa cho phép 50km/h (trên đường hai chiều không có dải phân cách giữa theo quy định của Luật Giao thông đường bộ 2008).

**II. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh: 02 nội dung**

**1. Hiện nay, tình đầu tư, nâng cấp đường vành đai, tuy nhiên tiến độ thi công rất chậm, thời gian kéo dài (có đoạn gần 2 năm), nhất là trong khu dân cư ảnh hưởng rất lớn đến việc sinh hoạt, đi lại của người dân (cử tri huyện Phú Quý).**

Công trình Nâng cấp mở rộng đường vành đai bao quanh đảo Phú Quý được khởi công vào ngày 10/10/2016; trong quá trình thi công công trình gặp không ít khó khăn về thời tiết diễn biến phức tạp mưa bão nhiều; việc vận chuyển vật liệu từ trong đất liền ra đảo gặp trở ngại, khó khăn làm ảnh hưởng đến tiến độ thi công công trình; công tác đền bù và giải phóng mặt bằng và hạng mục di dời tuyến ống cấp nước sinh hoạt chậm, kéo dài. Đến thời điểm hiện nay công trình đã thi công hoàn thành và đang thực hiện các bước thủ tục để nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng.

**2. Đoạn đường từ xã Phong Phú đi xã Phan Dũng đã xuống cấp trầm trọng, xuất hiện nhiều vết sụt lún trên các cung đường đèo gây mất an toàn giao thông nghiêm trọng. Cử tri kiến nghị tỉnh khẩn trương duy tu, bảo dưỡng đoạn đường này để đảm bảo an toàn cho người dân và phương tiện lưu thông (cử tri xã Phong Phú, xã Phan Dũng, huyện Tuy Phong).**

Đoạn đường từ xã Phong Phú đi xã Phan Dũng (tuyến Liên Hương – Phan Dũng) mặt đường láng nhựa rộng 4,5 m, nền đường rộng 7,0 m. Sau thời gian dài đưa vào khai thác sử dụng (từ năm 2002), cùng với lưu lượng phương tiện lưu thông trên tuyến khá lớn, hiện trạng trên tuyến đã xuất hiện các hư hỏng “ổ gà”, sụt lún. Để đảm bảo an toàn giao thông, đáp ứng nhu cầu lưu thông trên tuyến, Sở Giao thông vận tải đã triển khai sửa chữa các hư hỏng cục bộ nền, mặt đường đoạn Km0+000 - Km6+000, Km9+000 - Km15+000, Km16+000 - Km22+200; sửa chữa rãnh thoát nước đoạn Km0+380 - Km0+710 và sửa chữa hệ thống an toàn giao thông trên tuyến với kinh phí khoảng 3,8 tỷ đồng. Công trình bắt đầu triển khai thi công từ tháng 8/2022 và dự kiến hoàn thành trong tháng 12/2023.

**3. Kiến nghị các cấp sớm hoàn thành kênh tiếp nước hồ Biển Lạc để người dân có nguồn nước tưới tiêu, chuyển đổi cây trồng, vật nuôi nhằm phát triển sản xuất (Cử tri xã Tân Đức, huyện Hàm Tân).**

Dự án Kênh tiếp nước Biển Lạc - Hàm Tân được UBND tỉnh đồng ý về chủ trương cho phép phân dự án thành hai dự án độc lập là: Dự án Kênh tiếp nước Biển Lạc - Hàm Tân và dự án Hệ thống cấp nước Khu công nghiệp Tân Đức và Tân Phúc, huyện Hàm Tân tại Công văn số 1814/UBND-ĐTQH ngày 24/4/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận. Dự án Kênh tiếp nước Biển Lạc - Hàm Tân, huyện Tánh Linh và huyện Hàm Tân được UBND tỉnh phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình tại Quyết định số 1497/QĐ-UBND ngày 01/6/2009 và phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư tại Quyết định số 591/QĐ-UBND ngày 09/3/2021; tuyến kênh có điểm đầu từ hồ Biển Lạc và điểm cuối tại Cầu qua đường sắt thuộc xã Suối 3 Kiệt, huyện Tánh Linh. Hiện nay, dự án đã hoàn thành và Ban QLDA Nông nghiệp tỉnh đang hoàn thiện các thủ tục bàn giao công trình hoàn thành đưa vào khai thác, sử dụng.

Riêng tuyến kênh phía dưới thuộc dự án Hệ thống cấp nước Khu công nghiệp Tân Đức và Tân Phúc, huyện Hàm Tân chưa đầu tư. Để cấp nước chủ động phục vụ sản xuất nông nghiệp của các huyện Tánh Linh, Hàm Tân và Hàm Thuận Nam, cấp nước chưa qua xử lý cho Khu công nghiệp Tân Đức..., UBND tỉnh đã cho chủ trương đầu tư dự án: Hệ thống kênh tiếp nước liên huyện phía Nam tỉnh Bình Thuận (nối tiếp Kênh tiếp nước iển Lạc - Hàm Tân), dự án đã được phê duyệt chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 17/7/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh và hiện nay dự án đang trong giai đoạn lập báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng; thời gian thực hiện dự án trong 04 năm (cuối giai đoạn 2021 - 2025, chuyển tiếp sang giai đoạn 2026 - 2030).

### **III. Sở Kế hoạch và Đầu tư: 01 nội dung**

**1. Dự án xây dựng chợ xã Tân Thành do Sở Công Thương cấp phép, chủ đầu tư là Công ty TNHH Tâm Bình, từ khi được cấp phép đến nay chủ đầu tư đã tổ chức lễ khởi công, nhưng đến nay vẫn chưa thi công. Cử tri kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo, đôn đốc chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ xây dựng để bà con tiểu thương sớm có chợ để buôn bán, trao đổi hàng hóa được thuận lợi và đảm bảo các tiêu chí xã nông thôn mới (cử tri xã Tân Thành, huyện Hàm Thuận Nam).**

Dự án Chợ Tân Thành tại xã Tân Thành, huyện Hàm Thuận Nam của Công ty TNHH Kinh doanh bất động sản Tâm Bình (Công ty) được Ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 2777/QĐ-UBND ngày 25/9/2017, điều chỉnh tại Quyết định số 2488/QĐ-UBND ngày 08/10/2020 với diện tích đất sử dụng khoảng 1.790,1 m<sup>2</sup> và tổng vốn đầu tư 12 tỷ đồng.

Việc chậm triển khai dự án là do trong năm 2020 và 2021 dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp trên địa bàn cả nước và trong đó có tỉnh Bình Thuận, nên Công ty chưa thể triển khai thực hiện dự án. Ngày 5/11/2022, Công ty đã tổ chức lễ khởi công, hiện tại dự án đã thi công hoàn thành các hạng mục

công trình gồm: Nhà y tế, nhà bảo vệ, phòng kỹ thuật điện nước, nhà kho chứa hàng; đang tiếp tục thi công các hạng mục: Bể nước ngầm, trạm xử lý nước thải, nhà lồng chợ, ... Đến nay, dự án đã đầu tư xây dựng hoàn thành; Công ty TNHH Kinh doanh bất động sản Tâm Bình đã có văn bản gửi UBND xã Tân Thành mời bà con tiểu thương có nhu cầu đăng ký kinh doanh tại chợ...

#### **IV. Sở Y tế: 01 nội dung**

**1. Việc phun thuốc dịch bệnh sốt xuất huyết giao cho địa phương tự chủ động kinh phí mua thuốc để phun diệt, tuy nhiên địa phương và Trạm Y tế không có nguồn kinh phí để thực hiện. Cử tri kiến nghị Sở Y tế xem xét hỗ trợ kinh phí hoặc thuốc phun diệt trừ muỗi phòng trừ dịch bệnh (cử tri thị trấn Lương Sơn, huyện Bắc Bình).**

Trong Quý I năm 2023, tình hình bệnh dịch Sốt xuất huyết tiếp tục tăng số ca mắc, tăng cao gấp 6,4 lần so với cùng kỳ năm 2022. Tuy nhiên, ngành Y tế và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố đã chủ động bảo đảm phương tiện, hóa chất diệt muỗi và hóa chất, vật tư để xử lý các ổ dịch. Không để xảy ra thiếu hóa chất, kinh phí.

Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 1566/KH-UBND ngày 08/5/2023 về phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm tỉnh Bình Thuận năm 2023, trong đó, có phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết. Về kinh phí, Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Y tế tổng hợp nhu cầu, rà soát các đề xuất bổ sung kinh phí phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm của các đơn vị y tế trên tỉnh thân lồng ghép hiệu quả, gửi Sở Tài chính để trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt bổ sung kinh phí cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh và các đơn vị thực hiện. Sở Y tế đã chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh thực hiện công tác mua sắm hóa chất, thuốc diệt muỗi cấp phát đến huyện, thị xã, thành phố để thực hiện các hoạt động phòng chống dịch sốt xuất huyết. Các địa phương tùy theo tình hình thực tế, có thể hỗ trợ kinh phí cho một số nội dung hoạt động trong công tác này.

#### **V. Sở Tài chính: 01 nội dung**

**1. Cử tri mong muốn tỉnh xem xét hỗ trợ tiền Tết cho đối tượng là Chủ tịch các hội đặc thù như Hội Khuyến học, Hội Người cao tuổi và Hội Chữ thập đỏ ở xã, phường (cử tri phường Hàm Tiến, thành phố Phan Thiết).**

Về đề nghị quan tâm hỗ trợ tiền Tết: Qua rà soát các Quyết định của UBND tỉnh về việc hỗ trợ nhân dịp Tết Nguyên đán hàng năm thì Chủ tịch các hội: Hội Khuyến học, Hội Người cao tuổi và Hội Chữ thập đỏ cấp xã thuộc đối tượng hỗ trợ Tết Nguyên đán (năm 2022 thực hiện theo Quyết định số 147/QĐ-UBND ngày 13/01/2022 của UBND). Trong năm 2023, UBND tỉnh đã tiếp tục hỗ trợ cho các đối tượng trên và sẽ tiếp tục hỗ trợ trong những năm tiếp theo theo quy định.

#### **C. LĨNH VỰC VĂN XÃ-NỘI CHÍNH: 05 NỘI DUNG**

##### **I. Sở Giáo dục và Đào tạo: 02 nội dung**

**1. Tại kỳ họp lần thứ 8 - Hội đồng nhân dân tỉnh có ban hành Nghị quyết số 06/2022/NQ-HĐND, ngày 07/7/2022 quy định mức thu học phí đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên, công lập trên địa bàn tỉnh năm học 2021 - 2022 và năm học 2022 - 2023, trong đó mức thu học phí năm học 2022 - 2023 cao gấp 3 đến 5 lần so với năm học 2021 - 2022, cộng với việc giá sách giáo khoa mới, đồng phục, các khoản đóng góp cho năm học mới làm tăng thêm khó khăn cho Nhân dân, nhất là những gia đình khó khăn về kinh tế, thu nhập chưa ổn định sau đợt dịch COVID-19. Cử tri mong muốn UBND tỉnh quan tâm xem xét có giải pháp phù hợp (cử tri các huyện, thị xã, thành phố).**

Ngày 20 tháng 12 năm 2022, Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị quyết số 165/NQ-CP của Chính phủ về học phí đối với cơ sở giáo dục và đào tạo công lập năm học 2022-2023. Theo đó tại điểm a khoản 1 quy định: “Đối với cơ sở giáo dục chưa tự bảo đảm chi thường xuyên: Giữ ổn định mức thu học phí năm học 2022- 2023 bằng mức thu học phí của năm học 2021-2022 do Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành áp dụng tại địa phương. Trường hợp địa phương tăng học phí năm học 2022-2023 thì ngân sách địa phương đảm bảo phần chênh lệch tăng thêm so với số thu học phí năm học 2021-2022. Mức hỗ trợ cho từng cơ sở giáo dục do địa phương xem xét quyết định.”

Thực hiện theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 267/UBND-KGVXNV ngày 03/2/2023 về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 165/NQ-CP, Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh hỗ trợ học phí năm học 2022-2023 đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên công lập. Theo đó, mức hỗ trợ bằng chênh lệch mức thu học phí năm học 2022-2023 so với năm học 2021-2022. Thực hiện Nghị quyết số 03/2023/NQ-HĐND ngày 09/5/2023 của HĐND tỉnh quy định mức hỗ trợ học phí năm học 2022-2023 đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên công lập chưa tự đảm bảo chi thường xuyên trên địa bàn tỉnh; ngày 19/5/2023, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1760/UBND-KGVXNV giao Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ mức hỗ trợ học phí năm học 2022-2023 đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên công lập chưa tự đảm bảo chi thường xuyên theo Nghị quyết trên, triển khai đến các cơ sở giáo dục công lập thuộc phạm vi quản lý tổ chức thực hiện.

**2. Việc thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 khá nhiều bất cập do cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy và học, sách giáo khoa không đáp ứng kịp thời để dạy; giáo viên chưa đào tạo, bồi dưỡng theo kịp chương trình và không có kinh phí để đào tạo dạy các môn khoa học xã hội (lịch sử, địa lý) cho các lớp. Cử tri kiến nghị tỉnh quan tâm, tạo điều kiện hỗ trợ kinh phí để thực hiện theo đúng quy định (cử tri xã Gia An, huyện Tánh Linh).**

Hàng năm, Sở Giáo dục và Đào tạo đã chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố rà soát, đánh giá thực trạng cơ sở vật chất, trang

thiết bị dạy và học, đội ngũ giáo viên các nhà trường. Trên cơ sở đó, tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp đầu tư tăng cường cơ sở vật chất, mua sắm thiết bị dạy học, thực hiện các giải pháp tuyển dụng, kí hợp đồng lao động, hợp đồng thỉnh giảng giáo viên cơ bản đáp ứng yêu cầu thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Về trang thiết bị dạy và học: Sau khi có chủ trương của UBND tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Sở Tài chính rà soát, lập dự toán kinh phí, tổ chức đấu thầu mua sắm trang thiết bị tối thiểu lớp 1, lớp 2 theo Quyết định số 16/QĐ-UBND ngày 05/01/2021 của UBND tỉnh đảm bảo theo quy định, tuy có chậm do thủ tục đấu thầu, mua sắm nhưng hiện tại đã cấp đủ trang thiết bị đến 100% cơ sở giáo dục. Từ năm học 2022 -2023, UBND tỉnh giao cho UBND cấp huyện chủ động mua sắm trang thiết bị dạy học tối thiểu theo danh mục quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo đối với cấp tiểu học và trung học cơ sở (theo Công văn số 4218/UBND-TH ngày 08/11/2021). Hiện tại, các địa phương (trong đó có huyện Tánh Linh) đã thực hiện thủ tục đấu thầu, mua sắm theo quy định.

## **II. Sở Y tế: 02 nội dung**

**1. Tại khoa xét nghiệm, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận, khu vực bệnh nhân ngồi chờ xét nghiệm quá chật hẹp, trần nhà bị thấm dột, ẩm thấp. Cử tri mong muốn tỉnh quan tâm bố trí lại khu vực chờ xét nghiệm rộng rãi, thông thoáng để phục vụ bệnh nhân tốt hơn (cử tri xã Hàm Chính, huyện Hàm Thuận Bắc).**

Nội dung kiến nghị của cử tri đã được giải quyết hoàn thành. Cụ thể khu vực bệnh nhân ngồi chờ xét nghiệm tại Bệnh viện đa khoa tỉnh đã được coi nói, mở rộng, bố trí thêm ghế, quạt mát bảo đảm thuận tiện, thoáng mát và không còn tình trạng thấm dột từ trần nhà.

**2. Bà Lê Thị Hương, cư ngụ thôn 1, xã Mỹ Thạnh phản ánh, gia đình bà có đưa con đi khám tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Thuận, nhưng mỗi lần đến khám thì hệ thống máy lọc nước tiểu của bệnh viện bị hư hỏng và không khám, điều trị được, gây khó khăn cho gia đình bà. Kiến nghị Bệnh viện Đa khoa tỉnh khắc phục tình trạng máy móc, trang thiết bị để phục vụ người dân.**

Phản ánh của cử tri về việc có khoảng thời gian không thực hiện được xét nghiệm nước tiểu là đúng thực tế. Nguyên nhân do tình hình cung ứng hóa chất, sinh phẩm xét nghiệm năm 2022 gặp rất nhiều khó khăn, và đây là tình hình chung của cả nước; mặc dù Bệnh viện đa khoa tỉnh đã có nhiều nỗ lực thực hiện các biện pháp giải quyết, nhưng vẫn có những khoảng thời gian không có Test nước tiểu. Thực tế có 02 đợt Bệnh viện tạm ngừng Test nước tiểu (Đợt 01 ngừng trong 02 tháng và đợt 02 ngừng trong 10 ngày).

Đến nay, Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã chủ động khắc phục những khó khăn, vướng mắc, bằng nhiều biện pháp, Bệnh viện đa khoa tỉnh đã mua sắm và thực hiện Test nước tiểu bình thường trở lại.



Ủy ban nhân dân tỉnh mong cử tri thông cảm cho những khó khăn chung của ngành Y tế về mua sắm các loại vật tư, hóa chất, sinh phẩm y tế trong năm 2022. Yêu cầu Sở Y tế và các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập trên địa bàn tỉnh tích cực, chủ động hơn nữa trong việc giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong mua sắm, đảm bảo đủ vật tư, hóa chất, sinh phẩm y tế phục vụ khám bệnh, chữa bệnh.

### **III. Sở Thông tin truyền thông: 01 nội dung**

**1. Hệ thống truyền thanh của xã được Sở Thông tin và Truyền thông quan tâm hỗ trợ năm 2020, đến nay đã xuống cấp chưa được nâng cấp sửa chữa. Cử tri mong muốn tỉnh quan tâm đầu tư, nâng cấp hệ thống truyền thanh của xã để đạt tiêu chí về nông thôn mới năm 2022 (cử tri xã Bình Tân, huyện Bắc Bình).**

Thực hiện Quyết định số 371/QĐ-UBND ngày 17/02/2020 về việc phân khai vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2020 và Công văn số 1149/UBND-KGVXNV ngày 27/03/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về đồng ý chủ trương đầu tư cơ sở vật chất cho hệ thống thông tin và truyền thông cơ sở, Sở Thông tin và Truyền thông đã thực hiện khảo sát và lập dự án “Đầu tư cơ sở vật chất cho hệ thống thông tin và truyền thông cơ sở” cho 03 xã: Xã Phan Tiến, xã Bình Tân, huyện Bắc Bình và xã Huy Khiêm, huyện Tánh Linh và đầu tư bổ sung các cụm loa cho xã Phong Phú, huyện Tuy Phong vì các đài truyền thanh cơ sở này đã xuống cấp, thường xuyên hư hỏng, hoạt động không ổn định ở băng tần 87-108 MHz. Sau khi thực hiện xong và đưa dự án vào sử dụng, ngày 02/02/2021, Sở Thông tin và Truyền thông đã có Quyết định số 06/QĐ-STTTT bàn giao tài sản truyền thanh cơ sở cho các xã thuộc công trình dự án “Đầu tư cơ sở vật chất cho hệ thống thông tin và truyền thông cơ sở”, trong đó có Ủy ban nhân dân xã Bình Tân, huyện Bắc Bình.

Đối với Đài truyền thanh xã Bình Tân, huyện Bắc Bình mới được đầu tư năm 2020 với 20 bộ loa (mỗi cụm 2 loa) nhưng hiện nay 05 bộ đã hư hỏng, chỉ còn hoạt động 15 bộ loa (các bộ loa này đã hết thời gian bảo hành). Trước mắt, để đạt tiêu chí 8.3 xã có đài truyền thanh và hệ thống loa đến các thôn, UBND tỉnh sẽ giao UBND huyện Bắc Bình chỉ đạo UBND xã Bình Tân rà soát sửa chữa các cụm loa đã hư hỏng để nhằm đảm bảo đạt tiêu chí 8.3 nêu trên trong năm 2022. Trong năm 2023, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tiến hành rà soát, khảo sát đề đề xuất, tham mưu UBND tỉnh triển khai đầu tư, nâng cấp cho hệ thống thông tin và truyền thông cơ sở ở các địa phương theo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới./.